



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

Tháng 8 - 2023

Kính gửi Quý Phụ Huynh,

Kết thúc tháng đầu tiên của năm học, tôi vui mừng thông báo rằng các học sinh được an toàn, vui vẻ và tập trung học tập. Các thói quen được thiết lập vững chắc và các lớp học thành công đáp ứng mong đợi của các giáo viên và nhà trường.

Mỗi tháng, chúng tôi sẽ nêu bật một trong các Mục tiêu cho Người học Toàn trường bằng các bài thuyết trình trong giờ sinh hoạt hàng tuần và trưng bày các sản phẩm của học sinh trong “Thư viện Mục tiêu Học tập” của chúng tôi. Mục tiêu của tháng vừa qua là Thành tích Học tập, bao gồm việc thể hiện sự tiến bộ trong học tập và nỗ lực hoàn thiện không ngừng của các em.

Chủ đề của tháng sau sẽ là Công dân tích cực và có trách nhiệm, học sinh có thể thể hiện bằng cách hiểu và tôn trọng các nền văn hóa khác nhau hoặc phục vụ cộng đồng.

Thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng là ngày của “Đội nhà - House Team”. Bốn Nhà bao gồm Dragon (xanh lá cây), Firebird – (đỏ), Kitsune (xanh dương) và Nue (đen). Vào những ngày thứ Sáu đầu tiên này, các con có thể mặc áo cùng màu (những áo có thông tin quảng cáo, logo hãng, v.v. thì không phù hợp) tương ứng với đội Nhà hoặc đồng phục đi học của trường. Xin lưu ý rằng đây không phải là “ngày mặc trang phục tự do”. Chúng tôi cũng có các hoạt động trong giờ nghỉ trưa vào những ngày của Nhà để khuyến khích tinh thần đồng đội. Nếu quý phụ huynh không chắc con mình thuộc Nhà nào, hãy kiểm tra lại với giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên trợ giảng của các con.

Trong suốt năm học, quý vị sẽ có cơ hội đến trường để quan sát hoặc tham gia các hoạt động khác nhau cùng các con. Ví dụ, vào thứ Sáu ngày 29 tháng 9, chúng ta sẽ tổ chức Tết Trung Thu, bao gồm Lễ diễu hành đèn lồng và múa lân. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến quý phụ huynh trong thời gian sớm nhất

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc quan ngại về bất kỳ điều gì liên quan đến trường học, vui lòng liên hệ với Văn phòng và đặt lịch hẹn để cùng nhau thảo luận.

Chúng tôi luôn rất biết ơn sự tin tưởng và hỗ trợ của quý phụ huynh.

Trân trọng,

Robert Madden - Hiệu trưởng





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

Tháng 8 - 2023

Đón chào năm học mới 2023-2024!

Ngôi trường SaigonSouth thân yêu của các em hôm nay được khoác trên mình một chiếc áo mới màu lam xen lẫn màu cam đất để đón chào từng học sinh vui bước trở về trường. Trong không khí tương bừng náo nhiệt của ngày tựu trường, các thầy cô giáo đã ân cần chào đón học sinh trở lại trường. Từng khuôn mặt học trò vui tươi rạng rỡ bên thầy cô và bè bạn, sao đáng yêu đến thế!

Cánh cửa lớp mở ra, bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, phòng học được trang trí thân thiện. Môi trường sư phạm thật thân thương và gần gũi. Ở trường có thầy giáo, có cô giáo, có bè bạn sẽ luôn sát cánh cùng các em trong mọi hoạt động học tập, hoạt động vui chơi... giúp cho các em khôn lớn từng ngày.

Trong năm học 2022-2023, nhà trường đã được WASC cấp giấy kiểm định chất lượng có giá trị đến hết ngày 30/06/2024. Điều này khẳng định: sự tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy của thầy cô cùng với niềm hứng thú học tập và tích cực tham gia phong trào của học sinh nhà trường.



Trong năm học mới, các em học sinh lớp 4 và lớp 5 được sinh hoạt ngoại khóa rèn luyện kỹ năng sống tại trường do các huấn luyện viên OBV đảm trách. Từ lớp 6 đến lớp 12, các bạn học sinh sẽ được tham gia chương trình ngoại khóa OBV tại Quy Nhơn và Hạ Long. Qua đó, các em sẽ được rèn luyện các kỹ năng sống cần thiết cho cuộc sống, cho sinh hoạt cộng đồng.

Đồng thời các em còn được tham gia học tập các dự án STEM, chương trình giáo dục STEM. Việc học tập theo dự án và chương trình giáo dục STEM sẽ giúp các em chiếm lĩnh các kiến thức khoa học bền vững nhằm phát triển tương lai.

Do vậy, tất cả các bạn học sinh của trường SaigonSouth hãy tích cực đón chào năm học mới 2023-2024 trong niềm hân hoan được gặp lại thầy cô giáo, bè bạn và đồng hành cùng các hoạt động học tập vui chơi trong năm học nhé!

Phùng Thị Tuyết Minh
Phụ trách cấp cao chương trình Việt Nam



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

Tháng 8 - 2023



Kính gửi Quý Phụ Huynh,

Chào mừng quý phụ huynh và các em học sinh bắt đầu năm học mới 2023 – 2024. Tôi xin gửi lời chào mừng đến tất cả các thành viên của gia đình Khối Mầm non.

Tháng 8 là một tháng đầy bận rộn khi các em bắt đầu làm quen và thích nghi với lớp học, với các giáo viên và với những thói quen mới. Chúng tôi tập trung vào việc làm quen với những kỳ vọng của trường, tạo lập một môi trường đáng tin cậy, khám phá các bài học khác nhau, kết thân với các bạn mới, chơi với bạn một cách an toàn và tử tế. Cứ sau 3-4 tuần, chúng ta sẽ cùng khám phá một chủ đề học tập mới, chuẩn bị các hoạt động trong chương trình giảng dạy liên quan đến từng chủ đề.

Tháng này chúng ta khám phá một số câu chuyện cổ tích và bài đồng dao nổi tiếng để học từ vựng và đức tính tốt ví dụ như chấp nhận sự khác biệt ở người khác và cách làm việc cùng nhau. Các học sinh lớp Lá đã ôn tập môn Đọc viết và Toán và được làm quen với cách đọc trong chương trình trực tuyến RAZ-kids trong khi các học sinh nhỏ tuổi hơn đang làm quen với âm thanh phát âm và âm thanh chữ cái theo chương trình Letterland của Anh Quốc. Quý phụ Huynh hãy tìm thêm thông tin về những gì các con học mỗi tuần trong cuốn Sổ tay Học sinh và vui lòng ký tên, gửi lại tập hồ sơ vào thứ Hai hàng tuần.

Barbara Borbely – Phụ trách học vụ (Khối Mầm non)

Kính gửi Quý Phụ Huynh,

Năm học mới đã có một khởi đầu tuyệt vời khi học sinh được gặp gỡ và tương tác toàn diện với các giáo viên và môn học mới. Các em đã được hướng dẫn về những yêu cầu của các môn học và phụ huynh đã được gửi lịch thi Học kỳ 1 sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm 2023.

Các hoạt động ngoại khóa cũng như các sự kiện và hoạt động thể thao cũng sẽ sớm bắt đầu. Cô Enya đã cung cấp phiếu đăng ký tham gia các đội tuyển thể thao của trường sẽ được tổ chức trong Học kỳ 1, chúng tôi khuyến khích các em học sinh đăng ký trước khi hết hạn để tránh bỏ lỡ hoạt động thể thao yêu thích của các em.

Donovan Neethling – Phó Hiệu trưởng





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

Tháng 8 - 2023

Kính chào các Quý Gia đình,

Chào mừng các gia đình quay lại trường học sau kỳ nghỉ hè. Chúng tôi rất vui khi được bắt đầu một năm mới với tất cả các học sinh tuyệt vời và tài giỏi của mình.

Trong tháng này, các giáo viên tiểu học dành nhiều thời gian làm quen với tất cả học sinh và đặt ra các tiêu chuẩn của kỹ năng đọc sẽ được sử dụng để đưa ra các giáo án giảng dạy phù hợp trong suốt Học phần 1.

Chúng tôi rất mong được giới thiệu đến quý phụ huynh một chút về những gì các con đã làm ở trường trong sự kiện Gặp mặt và Chào đón (Meet and Greet) sắp tới của chúng tôi. Rất hy vọng được đón tiếp quý vị tại sự kiện!

Lindsay Stanford – Phụ trách học vụ (Khối Tiểu học)



Kính gửi Quý Phụ Huynh,

Một năm học mới đã bắt đầu! Thật vui khi chứng kiến các em học sinh của chúng ta bước vào hành trình này với lòng nhiệt huyết và khát khao học tập mãnh liệt. Ngoài ra, chúng tôi tự hào về cách các học sinh sau khi quay trở lại đã chủ động xây dựng bầu không khí thân thiện và hứng khởi cho các bạn học mới của các em. Trong suốt năm học, chương trình trung học phổ thông sẽ bao gồm nhiều thử thách mới và thú vị, mỗi thử thách đều mang lại tiềm năng phát triển cá nhân và học tập của mỗi học sinh.

Chúng tôi bắt đầu năm mới bằng một cột mốc quan trọng – được nhận kết quả tạm thời của kỳ thi Cambridge IGCSE và A-level tháng 6/2023. Những kết quả vượt trội là minh chứng cho sự siêng năng và quyết tâm không ngừng nghỉ của các em. Nhà trường sẽ vẫn tập trung vào việc điều chỉnh hoàn thiện chương trình để liên tục phát triển khả năng của các em.

Những câu hỏi và phản hồi của quý phụ huynh là vô giá đối với chúng tôi. Các học sinh được khuyến khích chủ động giao tiếp với giáo viên chủ nhiệm hàng ngày và phụ huynh luôn có thể liên hệ qua văn phòng nhà trường để đặt lịch hẹn hoặc email trực tiếp đến giáo viên nếu có bất kỳ thắc mắc nào phát sinh.

Chúng tôi mong đợi một năm học thành công với sự phối hợp hiệu quả giữa phụ Huynh, các em học sinh và tập thể nhà trường!

Joshua Lowery – Phụ trách học vụ (Khối Trung học)